

# Propesiya Odyssey

## Aralin 4: Ang Batas at ang Kordero

**Isang Kamangha-manghang Katotohanan:** Ang pinakamalaking meteorite na kilala sa mundo ay ang Hoba. Ang batong ito mula sa kalawakan ay natagpuan nang hindi sinasadya noong 1920 nang ang isang magsasaka sa Namibia, Africa, ay tumama sa isang bagay na metaliko gamit ang kanyang araro. Dahil sa kanyang pag-uusyoso, inalis niya ang ibabaw na lupa at natuklasan ang isang napakalaking meteorite na bakal na halos siyam na talampakan ang lapad. Bagaman bahagyang hinukay para sa pag-aaral, ang kakaibang bagay na ito ay hindi kailanman inalis mula sa orihinal na lokasyon ng pagkakatuks nito dahil sa napakalaki nitong timbang na 66 tonelada. Idineklara itong pambansang monumento noong 1955, at ang natatanging kayamanang ito ay umaakit ng libu-libong turista bawat taon.

Ang Salita ng Diyos, ang Kanyang batas, at si Cristo Mismo ay madalas na inihahambing sa isang hindi matitinag at hindi masisirang bato na dudurog sa masasama (Deuteronomio 32:3, 4; Mateo 7:24, 25; Lucas 20:17, 18). Ngunit, sa parehong pagkakataon, inilalarawan din ng Bibliya ang Diyos bilang isang mahabagin, matiyaga, mapagpatawad, at maawaing Tagapagligtas (Exodo 34:5–7). Marami ang nagtanong—ang Diyos ba ng Lumang Tipan ay kapareho ni Jesus at ng Diyos ng Bagong Tipan?

Lalo na sa mga propesiya, makikita natin ang tila magkasalungat na mga larawan ng Diyos. Sa isang bahagi, inihalintulad si Jesus bilang maamo at mapagligtas na Kordero—ngunit makalipas ang ilang kabanata, si Cristo ay dumarating bilang isang nagtatagumpay na hari upang isakatuparan ang matinding galit sa mga masasama (Pahayag 5:6; 19:15).

Kaya paano natin mapagkakasundo ang dalawang tila magkasalungat na larawang ito ng Diyos? Ang Diyos ba ay mapaghiganti at galit—o Siya ba ay mabait at mapagpatawad? Paano natin mapagkakasundo ang mahabaging pag-ibig ng Diyos sa Kanyang batas at katarungan? Sa masusing at taimtim na pag-aaral ng Bibliya, matutuklasan natin ang isang magandang balanse sa pagitan ng batas at biyaya—isang pagkakaisa sa pagitan ng Leon at ng Kordero ng Pahayag.

*Punan ang puwang. Gamitin ang iyong Bibliya upang hanapin ang nawawalang salita at punan ito...*

### **1. Sino ang sinasagisag ng Kordero sa Pahayag 5:6?**

**Juan 1:29** Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si \_\_\_\_\_ na lumalapit sa kaniya, at sinabi, Narito, ang \_\_\_\_\_ ng Dios, na nagaalis ng kasalanan ng sanglibutan!

PALIWANAG: Ang pangunahing tauhan sa Pahayag ay ang Kordero ng Diyos—binanggit nang 27 beses! Nang subukin ng Diyos si Abraham sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang anak na si Isaac, sinabi ni Abraham sa kanyang anak, “Ang Diyos ang magbibigay ng kordero” (Genesis 22:8 KJV). Mula sa kordero ng Paskua sa Ehipto at sa buong Lumang Tipan, ang kordero ay kumakatawan sa isang dalisay at walang bahid na alay. Itinampok ng mga hula sa Biblia ang maamo at walang muwang na nilalang na ito bilang sagisag ni Jesus, na ang Kanyang kamatayan ang tanging pag-asa ng sangkatauhan.

### **2. Bakit kinakailangang magdusa at mamatay si Jesus?**

**Roma 3:23** Sapagka't ang \_\_\_\_\_ ay nangagkasala.

**Roma 6:23** Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay \_\_\_\_\_.

**1 Corinto 15:3** Na si Cristo ay namatay dahil sa \_\_\_\_\_ mga kasalanan.

**1 Pedro 3:18** Sapagka't si Cristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang \_\_\_\_\_ dahil sa mga \_\_\_\_\_.

PALIWANAG: Ang Biblia ay walang kapantay na halaga dahil ito ay nagsasabi kung paano pumasok ang kasalanan sa mundo at kung paano ito aalisin. Sinasabi ng hula na hindi na tatagal pa at hindi titisin ng Diyos ang pangit na pagkakasakit ng kasalanan sa Kanyang nilikha. Ang parusa para sa kasalanan ay kamatayan. At nang nagkasala sina Adan at Eva, ang sakit ng kasalanan ay patuloy na umiral sa buong lahi ng tao. Ang batas ng Diyos at ang parusa para sa paglabag dito ay hindi maaaring baguhin, kaya't ang lahat ng tao ay nahatulan.

Ngunit hindi makakayang tiisin ng Diyos ang pagkakahiwalay mula sa mga nilalang na ginawa sa Kanyang anyo. Kaya't sa isang hindi matatawarang pag-ibig, ipinadala Niya ang Kanyang Anak sa mundo upang magdusa at mamatay para sa atin. Ang iyong mga kasalanan at ang parusang kamatayan ay ipinataw sa Kanya. Kung pipiliin mong tanggapin at sundin Siya, ikaw ay pinalalaya mula sa kaparusahan.

### 3. Ano ang tawag ng Pahayag sa planong ito upang iligtas ang mga tao mula sa kamatayan?

**Pahayag 14:6** Na may \_\_\_\_\_ na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa.

PALIWANAG: Ang plano ng kaligtasan ng Diyos ay tinatawag na ebanghelyo, na nangangahulugang “mabuting balita.” Ito ang pinakadakilang balita na kailanman ay naihatid sa mga tao! Si Jesus ay nagdusa at namatay para sa mga kasalanan ng buong mundo upang magbigay daan para sa sinumang nais maligtas mula sa nakakatakot na kaparusahan ng kasalanan. Ngunit may kailangan tayong gawin upang makinabang sa Kanyang sakripisyo. Ipinapaalam sa atin ng Bibliya ang problema at ang solusyon.

### 4. Ayon sa Bibliya, ano ang kasalanan—at paano natin ito makikilala?

**1 Juan 3:4** Ang kasalanan ay ang \_\_\_\_\_.

**Roma 3:20** Sapagka't sa pamamagitan ng \_\_\_\_\_ ay ang pagkakilala ng kasalanan.

PALIWANAG: Ang batas ng Diyos ay kumakatawan sa Kanyang perpektong kalooban para sa sangkatauhan. Kinamumuhian ng diyablo ang batas sapagkat ipinapakita nito ang ating pangangailangan para sa isang Tagapagligtas mula sa kasalanan. Sinasabi sa Roma 4:15, “Saanman walang batas ay walang pagsuway.” Ang batas ay hindi makakapagligtas sa sinuman, ngunit ipinapakita nito sa atin ang pagiging perpekto ng Diyos at ang ating mga pagkukulang.

Ang anumang kasalanang ginagawa ng isang tao ay kinokondena ng kahit isa sa Sampung Utos. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag na “malawak” (Awit 119:96) at “perpekto” (Awit 19:7) ang batas ng Diyos. Sinasaklaw nito ang “buong tungkulin ng tao” (Eclesiastes 12:13 KJV). (Sa araling ito, ang terminong “batas” ay pangunahing tumutukoy sa Sampung Utos. Mayroong ilang mga batas na panseremonya na tumutukoy kay Cristo; ang mga kinakailangang ito ay nagwakas sa Kanyang kamatayan.)

### 5. Maari bang mabago o maalís ang moral na batas ng Diyos?

**Lucas 16:17** Nguni't lubhang magaan pa ang \_\_\_\_\_ ang langit at ang lupa, kay sa mahulog ang isang kudlit ng kautusan.

**Awit 89:34** Ang tipan ko'y hindi ko \_\_\_\_\_, ni akin mang \_\_\_\_\_ ang bagay na lumabas sa aking mga labi.

**Awit 111:7, 8** Lahat niyang mga tuntunin ay tunay... Nangatatatag \_\_\_\_\_ man.

**Malakias 3:6** Sapagka't ako, ang Panginoon, ay hindi \_\_\_\_\_.

PALIWANAG: Hindi! Sa anumang pagkakataon, ang batas ng Diyos ay hindi maaaring baguhin o pawalang-bisa. Ito ay kasing-permanente ng Diyos Mismo. Kanyang binigkas nang malakas ang Sampung Utos sa harap ng buong bansa at isinulat ang mga ito sa bato gamit ang Kanyang sariling daliri upang bigyang-diin ang permanenteng katangian ng mga kautusang ito. Ang batas ng Diyos, sa diwa, ay ang Kanyang karakter na nakasulat. Ang pagbabago sa batas ng Diyos ay kasin-imposible ng pagbabago sa Diyos Mismo.

## 6. Sinunod ba ni Jesus ang Sampung Utos?

**Juan 15:10** Gaya ng aking \_\_\_\_\_ sa mga utos ng aking Ama.

**1 Pedro 2:22** Na siya'y \_\_\_\_\_ nagkasala, o kinasumpungan man ng daya ang kaniyang bibig.

PALIWANAG: Una at higit sa lahat, ang isang Kristiyano ay isang tagasunod ng mga turo at halimbawa ni Jesus. Siya ay perpektong sumunod sa lahat ng Sampung Utos bilang ehemplo para sa atin (Juan 15:10; 1 Juan 2:6). Kung ang batas ng Diyos ay maaaring baguhin, hindi sana kinakailangan ni Jesus na mamatay sa krus. Ang katotohanang kinailangan ni Jesus na mamatay para sa ating mga kasalanan ay patunay na ang batas ay hindi mababago!

## 7. Kinakailangan bang sundin ng mga Kristiyano ng Bagong Tipan ang Sampung Utos?

**Mateo 19:17** Datapuwa't kung ibig mong pumasok sa buhay, \_\_\_\_\_ mo ang mga utos.

**Juan 14:15** Kung ako'y inyong iniibig, ay \_\_\_\_\_ ninyo ang aking mga utos.

**Pahayag 14:12** Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga \_\_\_\_\_ ng mga utos ng Dios.

**Pahayag 22:14** Mapapalad ang \_\_\_\_\_; upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay.

\*Ang King James Version na 'Gawin ang Kanyang mga Utos' ay ang mas tumpak na pagsasalin. Ang pagsalin na nangaghuhugas ng kanilang damit ay sumusunod sa mga utos.

PALIWANAG: Oo! Tinuturo nang maliwanag ng Bagong Tipan na ang bayan ng Diyos ay susunod sa Kanyang mga utos. Alam nating lahat na ang mundo ay nasa malaking kaguluhan ngayon dahil sa marami, kahit na ang ilan sa mga nagpapakilalang Kristiyano, ay hindi na iniisip na mahalaga ang pagsunod sa batas ng Diyos. Sinasabi ng Biblia ang tungkol sa ating panahon sa pamamagitan ng pagsasabing, 'Panahon na upang Kumilos Ka,

O PANGINOON, sapagkat kanilang tinuturing na walang halaga ang iyong batas.” (Awit 119:126).

### 8. Ano ang pagkakaiba ng bagong tipan at lumang tipan?

**Deuteronomio 4:13** *At kaniyang ipinahayag sa inyo ang kaniyang tipan, na kaniyang iniutos sa inyong ganapin, sa makatuwid baga'y ang \_\_\_\_\_; at kaniyang isinulat sa dalawang tapyas na bato.*

**Mga Hebreo 8:8, 10** *Sapagka't sa pagkakita ng kakulangan sa \_\_\_\_\_, ay sinabi niya, Narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, Na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan; sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda.— ... Ilalagay ko ang aking mga \_\_\_\_\_ sa kanilang pagiisip, At sa kanilang mga \_\_\_\_\_ aking isusulat ang mga ito.*

PALIWANAG: Ang dalawang tipan ay kumakatawan sa mga kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng Kanyang bayan. Nabigo ang lumang tipan dahil ito ay nakabatay nang bahagya sa mga maling pangako ng makasalanang tao na susundin ang batas: 'Lahat ng sinabi ng PANGINOON ay gagawin namin at susundin' (Exodo 24:7). Nagtagumpay ang bagong tipan dahil ito ay nakabatay sa pangako ni Jesus na isusulat ang Kanyang batas sa ating mga puso. Dahil nagbabago ang kalikasan ng isang tao, nagiging kasiyahan ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Ang bagong tipan ay nakabatay pa rin sa parehong batas, ngunit ito ay nakasulat sa ibang lugar (ang puso) at nakabatay sa mas mabuting mga pangako (ng Diyos).

### 9. Ano ang tawag kapag tayo ay nagbago at binigyan ng bagong puso?

**Juan 3:7** *Kinakailangan ngang kayo'y \_\_\_\_\_.*

PALIWANAG: Ang makapangyarihang karanasang ito ay tinatawag na bagong kapanganakan dahil, tulad ng isang bagong silang na sanggol, tayo ay nagsisimula ng isang bagong buhay—nang walang kahit isang dumi ng kasalanan sa ating mga tala.

### 10. Ano ang dapat kong gawin upang mapatawad at malinis mula sa kasalanan?

**Mga Gawa 3:19** *Kaya nga \_\_\_\_\_ kayo, at mangagbalik-loob, upang mangapawi ang inyong mga kasalanan.*

**1 Juan 1:9** *Kung \_\_\_\_\_ natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan.*

PALIWANAG: Ang tunay na pagsisisi ay nangangahulugan ng kapighatian sa kasalanan at ang pagnanais na umiwas dito (Kawikaan 28:13). Ang pag-amin ay isang mahalagang bahagi ng pagsisisi. Ang mga kasalanan laban sa Diyos ay dapat ipahayag sa Kanya. Ang mga kasalanan laban sa ibang tao ay dapat kilalanin sa taong iyon (Mateo 5:24). Walang bahagi ng Biblia na nag-uutos sa atin na aminin ang mga kasalanan sa isang pari.

### **11. Sino ang pumapasok sa puso ng isang ipinanganak muli na Kristiyano—at ano ang ginagawa Niya?**

**Juan 14:17** Ang \_\_\_\_\_ ng katotohanan, ... siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo.

**Filipos 2:13** Sapagka't Dios ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa \_\_\_\_\_, ayon sa kaniyang mabuting kalooban.

PALIWANAG: Si Jesus ay nananahan sa isang Kristiyano sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu! Binabago Niya ang ating mga puso, pinapalitan ang ating mga pagnanasa, at binibigyan tayo ng kapangyarihan upang gawin ang Kanyang kalooban.

### **12. Bakit gumawa ng napakagandang sakripisyo ang Diyos para sa atin—at paano natin ito tatanggapin?**

**Juan 3:16** Sapagka't gayon na lamang ang \_\_\_\_\_ ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak.

**Mga Gawa 16:31** \_\_\_\_\_ ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan.

**Juan 1:12** Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging \_\_\_\_\_ ng Dios.

PALIWANAG: Ang pinakamalakas na ugnayan sa lupa ay ang pagmamahal ng magulang sa anak. Nang handang pahintulutan ng Diyos Ama ang Kanyang Anak, si Jesus, na magdusa at mamatay para sa atin, ipinakita Niya sa pinakamatinding wika kung gaano ka mainit ang Kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Ang alok ni Jesus ng kaligtasan ay isang regalo (Roma 6:23). Ang iyong bahagi ay ang maniwala na ito ay totoo at tanggapin ang regalo sa pamamagitan ng pananampalataya.

### **13. Mayroon bang sinuman na maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa batas?**

**Efeso 2:8, 9** Sapagka't sa \_\_\_\_\_ kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios.

PALIWANAG: Walang sinuman ang maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa batas ng Diyos. Lahat ay naliligtas sa pamamagitan ng himalang biyaya ng Diyos. Ngunit ang mga naligtas—iyon ay, yaong mga nabago—sa pamamagitan ng biyaya ni Jesus ay nais na sundin ang Kanyang batas bilang pagpapahayag ng kanilang pagmamahal at pasasalamat. “Kung iniibig mo Ako, sundin mo ang Aking mga utos” (Juan 14:15).

#### **14. Totoo bang kapag tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, hindi na kinakailangan pang sundin ang batas?**

**Roma 3:31** *Niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari: kundi \_\_\_\_\_ pa nga natin ang \_\_\_\_\_.*

**Roma 6:15** *Ano nga? mangagkakasala бага tayo, dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? \_\_\_\_\_.*

PALIWANAG: Hindi—isang libong beses, hindi! Ang biyaya ng Diyos ay hindi naglalaya sa atin upang lumabag sa Kanyang batas kundi nagbibigay kapangyarihan upang sundin ang Kanyang mga utos. Ang mga pinatawad ni Jesus dahil sa paglabag sa Kanyang batas ay may tungkuling sumunod sa Kanya. At dahil sa pag-unawa sa halaga ng Kanyang sinakripisyo upang makuha ang kanilang kapatawaran, sila ay mas nagiging masigasig na sundin si Jesus.

#### **15. Maaari bang maging tunay na Kristiyano nang hindi sinusunod ang Kanyang mga utos?**

**1 Juan 2:3, 4** *At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala, kung \_\_\_\_\_ natin ang kaniyang mga utos. Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay \_\_\_\_\_.*

**Mateo 7:21** *Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang \_\_\_\_\_ ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.*

#### **16. Sino ang lalo pang kinamumuhian ng diyablo sa mga huling araw?**

**Pahayag 12:17** *At nagalit ang dragon \_\_\_\_\_, at umalis upang bumaka sa nalabi sa kaniyang binhi, na siyang \_\_\_\_\_ ng mga utos ng Dios, at mga may patotoo ni Jesus.*

PALIWANAG: Kinamumuhian at nagagalit si Satanas sa iglesia ng Diyos sa katapusan ng panahon, na sumusunod sa mga utos ni Jesus at nagtuturo sa mga tao na mayroong Banal na kapangyarihan na makapagbabago ng makasalanan tungo sa isang banal.

### **17. Ano ang nag-uudyok sa isang tao na sundin ang batas ng Diyos?**

**Roma 13:10** Ang \_\_\_\_\_ nga ay siyang katuparan ng kautusan.

**Mateo 22:37–39** At sinabi sa kaniya, libigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong \_\_\_\_\_ mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pagiisip mo. *Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, libigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili.*

**1 Juan 5:3** Sapagka't ito ang \_\_\_\_\_ sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat.

PALIWANAG: Ang pag-ibig ang dakilang tagapag-udyok! Ang unang apat na utos ay may kinalaman sa ating tungkulin sa Diyos. Kapag minamahal Mo Siya, ang pagsunod sa mga utos na iyon ay nagiging kasiyahan. Ang huling anim na utos ay sumasalamin sa ating tungkulin sa mga tao. Kung tunay mong minamahal ang mga tao, hindi mo nais na gumawa ng anumang bagay na makakasakit sa kanila.

### **18. Ano ang ilan sa mga dakilang gantimpala ng pagtanggap kay Cristo at pagsunod sa batas ng Diyos?**

**Juan 15:11** Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo, at upang ang inyong \_\_\_\_\_ ay malubos.

**Kawikaan 29:18** Nguni't siyang nagiingat ng kautusan ay \_\_\_\_\_ siya.

**Awit 119:165** Dakilang \_\_\_\_\_ ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan. At sila'y walang kadahilanang ikatitissod.

PALIWANAG: Ang kaligayahan, kagalakan, kapayapaan, at higit pang masaganang pamumuhay ay makakamtan ng mga sumusunod sa batas ng Diyos. Hindi kataka-taka na sinabi ni David na ang mga utos ng Diyos ay higit na kanais-nais kaysa sa ginto (Awit 19:10).

### **ANG INYONG TUGON**

**Magpapasya ka ba ngayon na tanggapin ang plano ni Jesus para sa iyong kaligtasan at sundin ang Kanyang mga turo—o, marahil, upang baguhing muli ang iyong desisyong? Tugon \_\_\_\_\_**



## KARAGDAGANG PAG-AARAL

### **Mayroon bang mga batas mula sa Lumang Tipan na hindi na umiiral para sa mga Kristiyano ng Bagong Tipan?**

Oo! Gumawa ng pagkakaiba si Moises sa pagitan ng Sampung Utos at ng iba pang mga batas nang suriin niya kung paano ibinigay ang dalawang batas: “Ipinaalam Niya sa iyo ang Kanyang tipan na iniutos Niya sa iyong sundin, ang Sampung Utos; at isinulat Niya ang mga ito sa dalawang tapyas na bato. At iniutos sa akin ng PANGINOON sa panahong iyon na ituro sa iyo ang mga tuntunin at mga pasiya, upang iyong masunod ang mga ito sa lupang tatawirin mo upang ariin” (Deuteronomio 4:13, 14). Pansinin kung paano pinaghihiwalay ni Moises ang Sampung Utos, na “iniutos sa iyo ng Diyos,” mula sa mga tuntunin na “iniutos sa akin ng Diyos” na ibigay sa Israel. Sa ibang talata, pinagtibay ng Diyos ang pagkakaibang ito upang walang duda: “Sila’y mag-ingat na gawin ang lahat ng iniutos Ko sa kanila, at ayon sa lahat ng batas na iniutos ng Aking lingkod na si Moises sa kanila” (2 Hari 21:8). Maliwanag, ang “batas na ... iniutos ni Moises” ay isang karagdagan sa batas na “[iniutos ng Diyos].” Ang Sampung Utos at ang batas ni Moises ay may magkaibang may-akda, isinulat sa magkaibang panahon sa magkaibang materyales, inilagay sa magkaibang lugar, at may magkaibang nilalaman!

Kaya, aling mga batas ang tinanggal nang matapos ni Cristo ang Kanyang ministryo sa lupa? Ipinaliwanag ni Pablo sa Efeso 2:15, ‘Na tinanggal ... ang batas ng mga utos na nasasakupan ng mga ordinansa.’ Ang mga ordinansa at mga araw ng kapistahan na nag-regula sa pagkasaserdote at sistemang sakripisyo ay tinanggal na dahil ito ay nagpapahayag kay Cristo (Colosas 2:13–17). Tinupad Niya ang mga ito bilang tunay na Cordero ng Diyos. Sinabi rin ng apostol na ang pagtutuli, na hiwalay sa moral na batas ng Diyos, ay hindi na kinakailangan: ‘Walang kabuluhan ang pagtutuli at walang kabuluhan ang hindi pagtutuli, kundi ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ang mahalaga’ (1 Corinto 7:19).

## **Paano posibleng sundin ang mga utos?**

Kapag ang isang tao ay ipinanganak na muli, si Jesucristo, sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu, ay pumapasok sa buhay ng taong iyon at sa himala ay ginagawang posible ang pagsunod. 'Ang nagsimula ng magandang gawain sa iyo ay tatapusin ito hanggang sa araw ni Jesucristo' (Filipos 1:6). Magtiwala ng buo kay Jesus, at Siya ay makakatulong sa iyo na gawin ang kalooban ng Diyos! 'Lahat ng bagay ay magagawa ko sa pamamagitan ni Cristo na nagpapalakas sa akin' (Filipos 4:13).

*Copyright © 2024 ng Amazing Facts International. Lahat ng karapatan ay nakalaan. P.O. Box 1058, Roseville, CA 95678 | [amazingfacts.org](http://amazingfacts.org) | 800-538-7275 | Malibang ibang paliwanag ang ibibigay, ang mga sipi mula sa Kasulatan ay kinuha mula sa New King James Version®, Copyright © 1982 ng Thomas Nelson, Inc. Ginamit nang may pahintulot.*

*Ang bersyon ng Bibliya sa Filipino na ginamit upang sagutin ang mga tanong ay ang Dating Biblia 1905.*